

โครงการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง

โครงการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานรายครัวเรือน ข้อมูลเศรษฐกิจของครัวเรือน และข้อมูลการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง 2) เพื่อจัดทำทะเบียนเกษตรกร และระบบฐานข้อมูลของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงทั้งในระดับศูนย์และภาพรวมของโครงการหลวง

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้สำรวจข้อมูลพื้นฐานรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง 18 แห่ง ได้แก่ ห้วยลึก ม่อนเงาะ แม่แพะ หนองหอย ทุ่งเรา ทุ่งเริง แม่สาใหม่ ห้วยน้ำขุ่น ห้วยโป่ง ดินตก แม่ลาน้อย แม่โถ แม่สะเรียง ห้วยน้ำริน แม่หลอด ป่าเมียง แม่ปุนหลวง และห้วยเสี้ยว โดยสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนเสร็จสิ้นแล้ว 5,715 ครัวเรือน จากจำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ทั้งหมด 10,824 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 52.80 ซึ่งข้อมูลที่ทำการศึกษาได้ ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐานรายครัวเรือน ได้แก่ รายชื่อหัวหน้าครัวเรือน อายุหัวหน้าครัวเรือน สมาชิกครัวเรือน การศึกษา อาชีพ และทรัพย์สิน 2) ข้อมูลเศรษฐกิจของครัวเรือน ได้แก่ รายได้ภาคเกษตรและแหล่งที่มาของรายได้ รายได้นอกภาคเกษตรและแหล่งที่มาของรายได้ รายจ่ายครัวเรือน การออมและหนี้สิน การเลี้ยงสัตว์ ข้อมูล ข้อมูลผลผลิตการเกษตรของครัวเรือน และ 3) ข้อมูลการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ จำนวนพื้นที่ถือครองข้อมูลที่อยู่อาศัย พื้นที่นา พื้นที่สวน พื้นที่ปลูกพืชล้มลุก พื้นที่ไร่หมุนเวียน และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงในการเตรียมข้อมูล เพื่อการวางแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในระยะต่อไป รวมทั้งการนำฐานข้อมูลของเกษตรกรไปใช้ประโยชน์เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนาในพื้นที่โครงการหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตที่สำคัญ

1. ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ข้อมูลการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน โดยดำเนินการสำรวจข้อมูลในพื้นที่โครงการหลวง จำนวน 18 แห่ง
2. ฐานข้อมูลเกษตรกรในระดับศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และฐานข้อมูลของเกษตรกรในรายพื้นที่ และรายครัวเรือน

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

การนำฐานข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลเพื่อใช้ฐานข้อมูลของครัวเรือนเกษตรกรในระดับศูนย์และภาพรวมของโครงการหลวงไปใช้ประโยชน์เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนาในพื้นที่โครงการหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำไปพัฒนาร่วมกับสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโครงการหลวงในระยะต่อไป



ภาพการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง